

ทั้งสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม วิชาการที่แตกต่าง การเน้นคุณภาพมากกว่า ปริมาณ รวมถึงการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เป็นจุดขายที่ทำให้มฟล.ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

กฎเกณฑ์สำคัญแห่งความสำเร็จของ มฟล. ในทุกด้าน มาจากความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหาร ที่ร่วมมือร่วมใจเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดี รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงาน ภายนอกที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมาย ร่วมกันคือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ ประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ความสามัคคี กลมเกลียวของบุคลากรภายในมีผลอย่างมาก ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ทำให้การทำงาน ลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด

11 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าการพัฒนาทาง กายภาพสามารถทำได้เต็มที่พอสมควร แต่ มฟล.ยังคงเดินหน้ารังสรรค์ทุกพื้นที่ให้เป็น



สวนพฤกษศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนแห่งการเรียนรู้ สอดรับกับความเป็น **"University in the Park"** นอกจากนี้การ พัฒนาทางวิชาการ และการวิจัยจะต้อง เดินต่อไปอย่างไม่ หยุดยั้ง การพัฒนา คุณภาพบัณฑิตที่ต้อง

ดำเนินอย่างต่อเนื่อง การนำความแปลกใหม่ มาเสนอต่อสังคมบนพื้นฐานการสร้างควมมี ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ความเป็นนานาชาติ ของมฟล.ต้องมีมากขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ



ของ มฟล.ว่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของ ทุกฝ่าย โดยเฉพาะ รศ.ดร.วันชัย จิรัชนะ ที่พยายามสร้าง มฟล.ให้เป็นเสมือนบ้านที่ ต้องใส่ใจ รอบคอบเพื่อให้ทุกพื้นที่น่ายุ่ โดยตั้งธงถึงมหาวิทยาลัยต้องอยู่คู่กับ สังคมไปอีกนานนับร้อยปี ดังนั้น จินตนาการของความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีในปัจจุบันจนถึงอนาคต รวมถึง การใช้ชีวิตของนักศึกษา คณาจารย์และ บุคลากร ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย ถูกนำมาเป็นหลักคิดในการ

อุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอ่าวไทย หรือ GMS และ ความไม่ฝันสูงสุดคือการเป็น **World University** ซึ่งโดยความหมายไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการถูก จัดอันดับเรตติ้งที่ดีในระดับโลก แต่หมายรวมถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจผลิตบัณฑิตเพื่อ รับใช้สังคมโลก บัณฑิตที่สามารถทำงานได้ใน สภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่สำคัญ คือการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้สร้าง สันติภาพและสันติสุขให้กับโลก

ดร.สุเมธ แยม์นุ่น เลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา สะท้อนถึงพัฒนาการ

สร้าง มฟล.ที่มีศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับ ของประชาชน ถือเป็นต้นแบบของการสร้าง มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีสภาพแวดล้อม สีเขียวผสมกลมกลืนกับการใช้ชีวิตของ ชาวมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มฟล.จะ เป็นเสาหลักของการพัฒนากำลังคนที่เป็น เสาหลักของการพัฒนาท้องถิ่น ที่ห่างไกล และเป็นเสาหลักของการผลิต บุคลากรที่มีคุณภาพรอบด้าน

